



การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัจจร 2560 ครังที 5



ระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2560 สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัจจร 2560 ครังที 5 สำหรับศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษามาภาค 9 โรงแรมเซ็นทาราไฮเทล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก นายวิระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาการเขียนคำพิพากษาสู่มาตรฐานสากล” และมีนายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้พิพากษาศาลในเขตภาค 9 รวมจำนวน 71 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่มีการยกร่างและประกาศใช้บังคับฉบับใหม่ ตลอดจนมีแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาการจัดทำรายงานการเงินประจำปี” ครังที 3



เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 สำนักการคลังจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาการจัดทำรายงานการเงินประจำปีของสำนักงานศาลยุติธรรมสู่ความเป็นมาตรฐานสากล” ครังที 3 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ให้แก่บุคลากรจากศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - 9 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ ศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 1 และศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 7 รวมจำนวน 83 คน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานการเงินประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแนวปฏิบัติที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดในการนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมอบหมายให้ นายระบิล จันทรภิมย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว

การอบรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอลอยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน” ครั้งที่ 2



ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2560 กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม “อบรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอลอยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน” ครั้งที่ 2 ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส่วนหรือกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ของศาลที่ปฏิบัติงานการขอลอยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกันในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ภาค 2 ภาค 4 - ภาค 9 รวม 112 คน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สามารถนำไปใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขอลอยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน รวมถึงเรื่องอื่นๆ ให้แก่หน่วยงานได้ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาสามวันของการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างสรรค์งานอินโฟกราฟิก เทคนิคการถ่ายภาพในงานประชาสัมพันธ์ การจัดทำวีดิทัศน์และการทำสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ในการนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม มอบหมายให้นายกำพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2560 (สนามใหญ่)

สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งกำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2560 (สนามใหญ่) ผู้สมัครสอบสามารถยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ที่ใช้ในการสมัคร <http://ojc.job.thai.com> โดยให้ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 น. ยื่นส่งใบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อส่งใบสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อความใดๆ ทั้งนี้ หากผู้สมัครมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม โทร. 0 2142 4335 0 2142 4345 0 142 4342 0 2142 4393 และ 0 2142 4397

สื่อศาล

ท่านที่ต้องการรับจดหมายข่าว "สื่อศาล" ทางอีเมล
ขอให้แจ้งอีเมลของท่านได้ที่ news@coj.go.th